



ประกาศคณะกรรมการสุขภาพศาสตร์  
เรื่อง ให้ทุนสนับสนุนงบประมาณดำเนินการวิจัยแก่บุคลากร  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

\*\*\*\*\*

ด้วย คณะกรรมการสุขภาพศาสตร์ ได้พิจารณาให้ทุนสนับสนุนงบประมาณดำเนินการวิจัยแก่บุคลากรประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ รวมทั้งสิ้น ๑๑ โครงการ ประกอบด้วย โครงการวิจัยพื้นฐาน จำนวน ๔ โครงการ, โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน จำนวน ๔ โครงการ และโครงการวิจัยเพื่อพัฒนางานประจำ จำนวน ๓ โครงการ ทั้งนี้ ให้ผู้รับทุนสนับสนุนงบประมาณดำเนินการวิจัยดังมีรายชื่อด้านล่าง มีสิทธิเบิกค่าใช้จ่ายจากเงินงบประมาณตามแผนงานแผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต ผลผลิตหลักผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ โครงการบูรณาการเรียนการสอน งานวิจัย และการบริการวิชาการ กองทุนเพื่อการศึกษา กิจกรรมย่อยที่ ๓ สนับสนุนงบประมาณดำเนินการวิจัยแก่บุคลากร ในเลขหน้าอ้างอิงโครงการ งบป. ๘-๑๐

ลำดับที่	ชื่อโครงการวิจัย	ผู้วิจัย	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)
๑	ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมจัดการขยะมูลฝอยในครัวเรือน พื้นที่รับผิดชอบองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแปรง อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา	อาจารย์นพเก้า บัวงาม	๕,๐๐๐
๒	การศึกษาผลของนโยบายเกี่ยวกับสวัสดิการของผู้สูงอายุต่อดัชนีพัฒนาพลังในผู้สูงอายุ จังหวัดนครราชสีมา	อาจารย์จิรัญญา บุรีมาศ	๕,๐๐๐
๓	ถอดบทเรียนการพัฒนาารูปแบบการบริหารจัดการเครือข่ายหน่วยบริการสุขภาพปฐมภูมิ (CUP Split) กรณีศึกษา โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตลาดแค อำเภอนนสูง จังหวัดนครราชสีมา	ผศ.ดร.รัชชัย เอกสันติ	๕,๐๐๐
๔	การพัฒนาแอปพลิเคชันเฝ้าระวังโรคติดต่อภายในชุมชน ตำบลห้วยยาง อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา	ผศ.ภิชณี วิจันท์ก ผศ.ดร.บุษกร จันท์เทวณูมาส นางสาวปิยวรรณ อันพิมพ์ นายทินกร พุดชัย	๕,๐๐๐
๕	ผลของการพัฒนาความรู้และทักษะการเจาะเลือดฝอยจากปลายนิ้วเพื่อตรวจคัดกรองความเสี่ยงจากสารเคมีกำจัดศัตรูพืช	ผศ.ดร.จารุวรรณ ไตรทิพย์สมบัติ	๓,๐๐๐

๖	ผลการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของนักศึกษาด้วยการจัดการเรียนรู้แบบใช้เกมเป็นฐาน	ดร.พัชรี ศรีภูตา	๓,๐๐๐
๗	การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการยศาสตร์และสรีรวิทยาในการทำงานด้วยรูปแบบการเรียนรู้ด้วยกระบวนการสืบเสาะหาความรู้แบบ ๕ ๕E	อาจารย์อนุสรณ์ เป่าสูงเนิน	๓,๐๐๐
๘	การวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียนพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนรายวิชาการจัดการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา	อาจารย์สิริสุดา ฐานะปัดโต	๓,๐๐๐
๙	ระบบการเงินยืมทรองราชการ	นางสาวศุภธิณี รัตนเนนย์	๓,๐๐๐
๑๐	การพัฒนาระบบการจองห้องประชุมแบบออนไลน์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา	นางสาวธิดารัตน์ ณ จัตุรัส	๓,๐๐๐
๑๑	การบริการจัดการการใช้กระดาษภายในหน่วยงาน คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา	นางปัทมาภรณ์ อำไพกุล	๓,๐๐๐

ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๖



(รองศาสตราจารย์ ดร.ธนิดา ผาติเสนะ)  
คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์

ที่ ๒๓/๒๕๖๖